

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06)

The infographic is titled "BỘ CÔNG AN" and "TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ". It features a central screenshot of the web portal with a search bar and service icons. To the right, a vertical list of steps is shown: 1. ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, 2. ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ, 3. THÔNG BÁO LƯU TRÚ, 4. KHAI BÁO TAM VẮNG. Below this, four detailed steps are provided:

- BƯỚC 01:** Dễ dàng tìm kiếm cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.
- BƯỚC 02:** Công dân được tiếp cận thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú thông tin về hộ tịch, trình trạng hộ tịch, khai báo tam vắng.
- BƯỚC 03:** Thủ tục đơn giản, thuận tiện, chỉ sau vài thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động kết nối Internet, là công dân được giải quyết ngay tại nước và trên quyền.
- BƯỚC 04:** Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm giấy tờ, giảm công tác và thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí đăng ký, khai báo.

 At the bottom, a "QUY TRÌNH" section shows a 5-step flow: 1. Đăng ký Đăng nhập, 2. Lưu trữ DỮ LIỆU CÔNG, 3. Hóa hồ sơ THỰC TUYÊN, 4. Truy vấn KẾT QUẢ, 5. Nhận kết quả HỒ SƠ. A "THUẬN LỢI KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" section is also present.

Mục tiêu của Đề án: Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể.

Lợi ích mà người dân, doanh nghiệp được hưởng từ việc triển khai Đề án: Khi Đề án 06 được triển khai, người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng rất

hiệu lợi ích. Đặc biệt, khi hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, số hóa một lần. Mỗi người dân và doanh nghiệp được cung cấp tài khoản định danh điện tử để phục vụ các giao dịch trên môi trường điện tử gắn với các hệ sinh thái chữ ký số, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử... tạo ra điều kiện cho công dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với các tổ chức tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử... kết nối, sử dụng các ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử thì các tài khoản người dùng đều được xác thực đảm bảo đúng với danh tính của từng công dân tạo sự minh bạch, góp phần trong công tác đấu tranh, phòng, chống rửa tiền, giảm gian lận và lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, định danh và xác thực điện tử cũng rất có ý nghĩa với lĩnh vực thuế. Từ đây với mỗi mã số thuế cá nhân sẽ được gắn đúng cho công dân theo số định danh cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp sẽ được gắn đúng theo pháp nhân chịu trách nhiệm; qua đó làm giảm tối đa tình trạng trốn thuế, tránh thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Một lĩnh vực nữa sẽ được hưởng lợi từ hệ sinh thái số này đó là bảo hiểm. Căn cứ theo từng số định danh cá nhân của công dân sẽ được cấp mã bảo hiểm xã hội, mã bảo hiểm y tế giúp thông tin minh bạch, xác định được đúng đối tượng được hưởng chính sách.

Những điều cần biết về định danh và xác thực điện tử: Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển (*cụ thể là ứng dụng VNEID*). Khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ được hưởng những lợi ích như: Thực hiện các dịch vụ công (*đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia*) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết; Có thể cung cấp, chia sẻ, đảm bảo chính xác thông tin của mình với bên thứ 3 thông qua quét mã QRcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử; Thay thế CCCD vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (*giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế,...*); Thực hiện các giao dịch tài chính (*thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền...*).

Do thông tin được xác thực từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được Chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý nên không thể giả mạo, đảm bảo

chính xác và duy nhất. Vì vậy, khi công dân thực hiện các giao dịch điện tử sẽ thuận tiện và an toàn. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử, triển khai Đề án 06 thì việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử ngày càng cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người dân.

UBND xã Lương Điền với tư cách là đơn vị quản lý hành chính cấp xã đang tích cực phối hợp cùng các cấp, các ban, ngành thực hiện tốt đề án. UBND xã giao công an xã chủ trì, phối hợp các ngành Tư pháp, lao động, thương binh xã hội làm tốt chức trách nhiệm vụ góp phần chung vào việc thực hiện đề án hiệu quả, chính xác trên địa bàn, giúp đẩy nhanh tiến độ cũng như phát huy tối đa những lợi ích mà Đề án 06 mang lại cho đất nước, cho nhân dân.